



## Hỏi & Đáp (thanh thiếu niên)

**Hỏi:** tại sao mọi người lại đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên?

**Đáp:** mỗi ngày có khoảng 14000 người trên toàn thế giới bị nhiễm HIV/AIDS, hơn 50% trong số đó là thanh thiếu niên. Vì thế, thanh thiếu niên cần được đặc biệt quan tâm trong vấn đề này. Trong số những thanh thiếu niên mắc HIV/AIDS, nữ giới chiếm đa số: 60% các ca lây nhiễm mới là nữ giới.

**Hỏi:** tại sao thanh thiếu niên lại bị lây nhiễm với tỷ lệ cao như vậy?

**Đáp:** không có câu trả lời đơn giản cho vấn đề này, vì còn rất nhiều yếu tố quyết định. Thứ nhất, khi thanh thiếu niên lần đầu biết về cơ thể và giới tính, họ thường muốn khám phá cơ thể mình và người khác phái mà không hiểu biết rõ về HIV/AIDS. Thứ nhì, sự nghèo túng có thể dẫn dắt họ làm những việc mà thông thường họ sẽ không làm. Những cô gái trẻ cần vật chất hay tiền đóng học phí và tìm đến những người đàn ông giàu có để quan hệ đổi lấy những thứ này. Những người đàn ông này thì lại tìm đến những cô gái để quan hệ và trả tiền hay vật chất. Ở một vài nơi, người ta nói rằng một người đàn bà "cần đến ba người đàn ông: một để quan hệ, một để cho thiên hạ thấy và một để lấy tiền". Sự bất bình đẳng giới tính và lạm dụng tình dục cũng dẫn đến việc nhiều cô gái trẻ bị lây nhiễm HIV/AIDS. Bạo hành tình dục tại một số nước chiếm trên 65%. Thêm vào đó, sự toàn cầu hóa sex trên các phương tiện truyền thông làm nhiều người tìm kiếm đối tượng để quan hệ.

**Hỏi:** tất cả những tổ chức đều làm việc với những người lớn tuổi hơn, vậy phải làm thế nào?

**Đáp:** thanh thiếu niên có thể góp phần làm thay đổi tương lai. Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên thường thay đổi cách cư xử khi biết về HIV/AIDS hơn là những nhóm người khác. Thêm vào đó, thanh thiếu niên là những tình nguyện viên tuyệt vời và họ có thể giáo dục ngay chính cộng đồng của họ về HIV/AIDS. Lấy ví dụ, Working to Empower đã có nhiều nhóm giáo dục, một số nhóm bao gồm toàn thanh thiếu niên đang làm việc để thay đổi chính cộng đồng của họ. Mỗi tuần họ đều làm việc với những dự án giáo dục về HIV/AIDS nhằm chống lại đại dịch AIDS. Trong một trại tị nạn, những nhà giáo dục của chúng tôi đã làm xét nghiệm HIV/AIDS khoảng 50% /tháng vì Working To Empower tổ chức hội nghị chuyên đề về đào tạo ở đó.

**Hỏi:** nếu tôi không phải là thành viên của WTE hay bất kỳ tổ chức nào khác, tôi có thể đóng góp gì?

**Đáp:** trong khi Working To Empower đang làm việc tại Benin, một chàng trai không phải là cộng tác viên về giáo dục đã tham gia hội nghị chuyên đề đào tạo. Anh ta muốn đóng góp sức mình nên đã làm bản tóm tắt của hội nghị ( có trên mạng ), in ra 50 bản, tập hợp 3 người bạn và tổ chức 1 buổi gặp mặt tại trường để nói với các bạn cùng lớp về HIV/AIDS. Đó là một ví dụ về một người đã khởi đầu, bằng chính khả năng của mình, để làm thay đổi cộng đồng.